



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 12 กันยายน 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เว็บไซต์ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์</p>	<p>จับยาลดความอ้วน</p> <p>-เสนอข่าว นางสมจิตร ทองสุข หน.กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.สุโขทัย พร้อมด้วยตำรวจชุดสืบสวน และกำลังทหาร เข้าตรวจสอบบ้านเช่าเลขที่ 116 ม.2 ต.บ้านสวน หลังสืบทราบว่าเป็นแหล่งผลิตยาลดความอ้วนปลอมแปลงยอย. ยี่ห้อ MIZME ซึ่งมีการโฆษณาแพร่หลายและขายดีในสังคมออนไลน์ พบภายในบ้านเช่ามีสิ่งขนาดใหญ่บรรจุยาลดความอ้วนยี่ห้อ MIZME ประมาณ 1,000 ลัง หรือประมาณ 500,000 เม็ด โดยมี นางพรภิรมย์ รัตนรัมย์ อายุ 51 ปี กำลังคุมคนงานประมาณ 20 คน ช่วยกันบรรจุแพคเกจใส่กล่องเตรียมส่งให้ลูกค้า ตรวจสอบหมายเลขยอย.ที่ระบุบนฝากล่อง พบว่าเป็นของปลอม นอกจากนี้ ยังพบยาเกินปรับสภาพผิวยี่ห้อ MIZ-U อีกจำนวนหนึ่ง จึงอายัดไว้ตรวจสอบทั้งหมด โดยนางพรภิรมย์อ้างว่า เป็นผู้รับมาบรรจุหีบห่อเท่านั้น แต่จนท.ได้ชี้แจงว่าเข้าข่ายตั้งโรงงานผลิต และก่อนหน้านั้น เคยตรวจพบส่วนผสมของยาฟลูออกซิทีน (Fluoxetine) ซึ่งใช้กับคนโรคซึมเศร้า มีผลทำให้ไม่อยากอาหาร หากใช้ไปนานๆ ระยะเวลา อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง บางรายอาจถึงขั้นไม่อยากฆ่าตัวตายได้</p> <p>เบื้องต้น แจ้ง 4 ข้อหา คือ 1.ตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 2.ผลิตอาหารปลอม จำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 10 ปี หรือปรับ 5,000 ถึง 100,000 บาท 3.โฆษณาโอ้อวดสรรพคุณอันเป็นเท็จ เป็นการหลอกลวงให้เกิดความเชื่อโดยไม่สมควร มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 4.ผลิตหรือนำเข้า หรือจำหน่ายอาหารไม่บริสุทธิ์ โดยหากตรวจพบส่วนผสมของยาฟลูออกซิทีน (Fluoxetine) อีกครั้ง จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>
<p>เว็บไซต์ tnews.co.th</p>	<p>เตือนพิษจากสารเคมี</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ภาพเกษตรกรที่บนแขนมีตุ่มน้ำใสๆ ขนาดใหญ่ ระบุสาเหตุเกิดจากสารเคมี ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง เข้าวัดรักษาตัวที่ รพ.หนองบัวลำภู พร้อมเตือนว่า อาหารสด ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ที่สัมผัสจุดฉาดน้ำรับประทาน อาจมีสารเคมีตกค้างที่เกิดขึ้นตั้งแต่การเพาะปลูก เก็บเกี่ยว ขนส่ง สามารถติดมากับดิน น้ำ สิ่งแวดล้อม และอาจมีสารที่เติมลงไปเพิ่ม เช่น ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าเชื้อรา รวมถึงสารปรุงแต่งต่างๆ โดยเฉพาะเกษตรกรควรระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะมีโอกาสได้รับสารเคมีการเกษตรจากการสูดดมหรือสัมผัสโดยตรง</p>
<p>มติชน</p>	<p>รางวัลเลิศรัฐ 2560</p> <p>-เสนอข่าว หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ปี 2560 ของ ก.พ.ร. สาขาบริการภาครัฐ ประเภทการพัฒนาการบริการ ระดับดีเด่น มีจำนวน 16 ผลงาน ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดสธ. 4 รางวัล ได้แก่ 1.การพัฒนาาระบบส่งต่อไร้รอยต่อด้วยรถเมล์สายสุขภาพ ศูนย์ประสานส่งต่องานอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.ขุนหาญ 2.หน่วยกู้ชีพไซนตะวันออกบนพื้นที่สีแดง กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.รามัน 3.ชุมชนลำสนธิ....ไม่ทอดทิ้งคนด้อยโอกาส รพ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 4.การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค อย.</p>
<p>มติชน กรมประชาสัมพันธ์ สวท. ทีวีช่อง NBT</p>	<p>สธ.เร่งผลิตแพทย์ขาดแคลน3สาขา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า ในการประชุมผู้บริหารระดับสูง ได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่มการผลิตและสร้างแรงจูงใจแพทย์ 3 สาขา ได้แก่ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ระบาดวิทยา และเวชศาสตร์ครอบครัว โดยสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว มีแผนการผลิต 3 ระบบ คือ ระบบต่ออายุราชการและอบรมระยะสั้น ระบบอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อสอบวุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว และระบบขยายกำลังผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในระดับเขต</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ	<p>สาธารณสุข4.0เสริมภูมิคุ้มกันระบบสุขภาพไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวถึงการผลักดันระบบสาธารณสุขของประเทศไทยสู่สาธารณสุข 4.0 ว่า สธ.ได้ตั้งแนวคิดนโยบายรัฐบาลมาใช้ ได้แก่ 1.การทำให้เกิดความเป็นธรรม ให้ประชาชนได้รับการบริการที่เท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำ 2.การเพิ่มผลผลิตด้วยนวัตกรรม 3.การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ และ 4.การสร้างรพ.สีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และทำให้รพ.สอดคล้องกับสภาพของแต่ละพื้นที่ หากทำได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ ในระยะสั้นจะช่วยลดความแออัดในรพ.ขนาดใหญ่ ไม่ต้องใช้ระยะเวลาที่รพ.มาก ช่วยประหยัดเงินให้กับผู้ป่วย ญาติมีเวลาไปทำงานสร้างรายได้ให้ครอบครัว และหากดูแลตั้งแต่ยังไม่เจ็บป่วยรุนแรง จะยิ่งทำให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรง ขณะที่ในระยะยาว เป็นการส่งเสริมให้คนไทยหันมาพึ่งตัวเอง ทำให้ลดรายจ่ายของประเทศจากการนำเข้ยา ร่วมกับการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกสมุนไพร ส่งผลให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในระบบ</p>
ไทยโพสต์ แนวหน้า กรุงเทพธุรกิจ M2F กรมประชาสัมพันธ์ ทีวีช่องNBT, ThaiPBS	<p>เปิดตัวสื่อรณรงค์กำจัดุงลาย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค และ ดร.สุปรีดา อุดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. ร่วมแถลงเปิดตัวสื่อรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อที่มีุงลายเป็นพาหะ ชุด “เอาจริง ใหุ้งสิ้นลาย” พร้อมปล่อยโฆษณา 4 เรื่องให้สังคมร่วมกันกำจัดุงลาย ซึ่งโฆษณาชุดนี้ได้เผยแพร่สู่ประชาชนเมื่อต้นเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา มียอดวิวบนสื่อใน Youtube และ facebook สูงถึงหลักล้านวิว พร้อมขอประชาชนใช้มาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กรมฯ ได้จัดทำหนังสือ 100 วิธีปราบุงลาย เพื่อให้ประชาชนนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของตนเอง และชุมชน</p>
กรมประชาสัมพันธ์ ทีวีช่อง NBT	<p>โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุเทพ วัชรปยานันท์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี ติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนแบบบูรณาการ โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) และร่วมกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร ตลอดจนติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค และพิจารณาแผนการดำเนินงานโครงการภายในปี 2564 โดยในส่วนของ จ.สุราษฎร์ธานี สสจ.ได้ร่วมกับส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน อปท. และผู้เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินงาน “โครงการสุราษฎร์ธานีเมืองสมุนไพรครบวงจร” อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นพัฒนาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร โดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>กรมสุขภาพจิตควรวางวัลเลิศรัฐด้านPMQA</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วย นพ.ชินนรอส ลีสวัสดิ์ รองอธิบดีฯ เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2560 จากนายวิชณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในงานสัมมนาวิชาการ “พลิกโฉมภาครัฐด้วยนวัตกรรม” จัดโดย กพร. โดยกรมฯ ได้รับรางวัลองค์กรคุณภาพของการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม จากผลงานจัดระบบดูแลสุขภาพจิตประชาชนอย่างมีคุณภาพ เพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยจิตเวชและผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต ได้แก่ 1.การดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 2.การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของทีมช่วยเหลือเยียวาด้านจิตใจประชาชนในสถานการณ์วิกฤติสุขภาพจิต และ 3.การสร้างเครือข่ายในการให้บริการสุขภาพจิตแก่ประชาชนที่ใกล้บ้าน</p>
สยามรัฐ	<p>แปรงสีฟันเด็กเกือบ 70% ไม่ผ่านมาตรฐานอนามัย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ฉัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เฝ้าระวังคุณภาพแปรงสีฟันที่จำหน่ายในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยระดมความเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งทันตแพทย์และผู้ประกอบการ เพื่อหาแนวทางพัฒนาคุณภาพแปรงสีฟันเด็กเล็ก ให้ผู้ปกครองเด็กในชุมชนเข้าถึงได้ในราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้ จะสนับสนุนผู้ผลิตและจำหน่ายแปรงสีฟันสำหรับเด็กเล็กที่ได้มาตรฐานกรมอนามัย และจะร่วมมือกับผู้ประกอบการกระจายแปรงสีฟันเด็กเล็กคุณภาพดีราคาเหมาะสมให้ผู้ปกครองเข้าถึงได้ในทุกพื้นที่</p> <p>ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผอ.สำนักทันตสาธารณสุข กล่าวว่า ผลสำรวจแปรงสีฟันสำหรับเด็กครั้งล่าสุด ปี 2559 พบร้อยละ 72 มีคุณภาพตามมาตรฐานกรมอนามัย ร้อยละ 17 ไม่ระบุอายุเด็กไว้บนฉลาก ซึ่งไม่ถูกต้องตามประกาศควบคุมฉลากสินค้าแปรงสีฟันของ สคบ. และแปรงสีฟันเด็กกลุ่มที่ไม่ระบุอายุบนฉลาก ร้อยละ 67 ไม่ผ่านมาตรฐานกรมอนามัย รวมทั้งยังพบว่า แปรงสีฟันสำหรับเด็กเล็กเป็นสินค้าที่มีวางจำหน่ายน้อย และมีราคาค่อนข้างสูง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p>พัฒนาเครื่องสำอางข้าวหอม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 จ.ชลบุรี ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์ให้กับกลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านตม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ภายใต้โครงการบูรณาการ "การพัฒนาคุณภาพสมุนไพรด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน" ต่อยอดผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ 105 เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เพิ่มรายได้มากกว่าเดิมถึง 4 เท่า เป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์รวมถึงเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาล</p>
ไทยรัฐ	<p>เตือนปชช.งดกินเนื้อสัตว์ป่วยตาย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรวัฒน์ วัลย์เสถียร ผอ.สคร.ที่ 9 จ.นครราชสีมา กล่าวว่า จากกรณีที่มีการนำเนื้อกระบือที่ป่วยตายโดยไม่ทราบสาเหตุมาชำแหละขาย และมีชาวบ้านซื้อนำมาประกอบอาหารรับประทาน มีอาการปวดท้องอย่างรุนแรง ซึ่งภายหลังตรวจสอบพบว่าตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้า จึงขอเตือนประชาชนให้งดกินเนื้อสัตว์ป่วยตายโดยไม่ทราบสาเหตุอย่างเด็ดขาด</p>
ผู้จัดการรายวัน	<p>นวัตกรรมรักษาภาวะตัวเหลือง</p> <p>-เสนอสรุป ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 มีการนำเสนอนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกด้วยการส่องไฟ โดย น.ส.ธิดารัตน์ พลพันธ์ุ พยาบาลวิชาชีพ รพ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี กล่าวว่า การรักษาภาวะตัวเหลืองด้วยการส่องไฟ พบปัญหาว่าเด็กไม่ได้รับการเปลี่ยนท่าระหว่างการส่องไฟ ทำให้ประสิทธิภาพในการรักษาลดลง จึงได้คิดค้นนวัตกรรม "พลิกตะแคงตัวตามเวลา โอ! นาฬิกาตเหลือง" ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยเตือนให้เจ้าหน้าที่และมารดาพลิกตะแคงตัวบุตรในการส่องไฟ โดยมีลักษณะเหมือนนาฬิกาทั่วไป วงล้อด้านนอกมีตัวเลขบอกเวลา 12 ชั่วโมง ส่วนวงล้อด้านในมีทำนองส่องไฟ 4 ท่าของทารก ห่างกันทุก 3 ชั่วโมง หลังจากใช้นวัตกรรมดังกล่าวในการบอกเวลาพลิกตะแคงตัวทารก พบว่า เกิดประสิทธิภาพในการรักษา มีความสะดวกในการใช้งาน ประหยัดทรัพยากรและสร้างความพึงพอใจแก่มารดาและเจ้าหน้าที่ ช่วยลดปัญหาการตาและญาติวิตกกังวลในการดูแลบุตรส่องไฟและมารดาไม่กล้าพลิกตะแคงตัวบุตรมากขึ้น</p>
คมชัดลึก	<p>ตั้งจุดคัดกรองสกัดเมอร์ส</p> <p>-เสนอข่าว รพ.ยะลาตั้งจุดคัดกรองโรคเมอร์ส หรือโรคติดต่อทางเดินหายใจตะวันออกกลาง เพื่อตรวจอาการผู้เดินทางกลับจากแสงบุญที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย พบผู้ป่วยต้องสงสัยเข้ารับรักษา 2 ราย และที่ รพ.รามัน 2 รายแต่ไม่พบเชื้อ</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>สอนเยาวชนช่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ. กล่าวว่า จ.สุราษฎร์ธานี มีความเข้มแข็งในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เนื่องจากมีระบบเครือข่ายที่สอดประสานทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างลงตัว จึงเกิดเป็นแนวคิดขยายความรู้สู่กลุ่มเยาวชนให้สามารถสานต่องานช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง โดยองค์ความรู้ที่นำไปเผยแพร่มี 3 ข้อหลัก 1.ระบบสื่อสาร เช่น โทรสายด่วน 1669 เมื่อนักเรียนเห็นเหตุการณ์เกิดอุบัติเหตุ รวมถึงให้รู้กระบวนการสื่อสารของหน่วยกู้ชีพว่ามีขั้นตอนอย่างไร 2.ระบบการปฐมพยาบาล ให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น การผายปอดที่ถูกต้อง การปั๊มหัวใจ การช่วยเหลือคนจมน้ำ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอุบัติเหตุ และ 3.อุปกรณ์ช่วยกู้ภัย ซึ่งจะนำอุปกรณ์ไปสาธิตให้ความรู้ โดยหลังถ่ายทอดความรู้มาประมาณ 1 ปี มีสถานศึกษา รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัดให้ความสนใจ</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ หมายเหตุ ประชาชน	<p>ซุ่มบ้าแดนซ์</p> <p>-เสนอบทความ นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผอ.สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. ร่วมกับทีม ZIN Thailand จัดกิจกรรมออกกำลังกาย ซุ่มบ้าแดนซ์ ในสวนลุมพินี เพื่อพัฒนาสุขภาพโดยรวมของประชาชนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch